

บทความวิจัย

เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขวัญนรี กล้าปราบโจร ฐิติพร พระโพธิ์ และศิริรัตน์ แซ่เส็ง

การมีระบบบัญชีการเงินที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจทุกประเภทมีข้อมูลทางการเงิน และบัญชีที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในการบริหารงานของตนว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักในการวางแผนงานในอนาคต ก่อให้เกิดรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้กลุ่มผลิตและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อน เป็นกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อน ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เป็นอาชีพหลัก มาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ประธานกลุ่ม คือนายกิมเซียง ณะฤกษ์ ปัจจุบันมีอายุ 63 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทำหน้าที่บริหารและควบคุมการทำงานในทุกส่วนด้วยตนเอง รวมถึงงานด้านการเงินและบัญชีของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีด้วยกัน 7 คน ขั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำใบหม่อนมาทำความสะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน ผึ่งแดดหรืออบให้แห้ง แล้วนำมาบรรจุหีบห่อ ระบบบัญชีการเงินของกลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อน เป็นการจดบันทึกรายการค้าแบบง่ายๆ ที่จัดทำขึ้นเองตามความเข้าใจและความสะดวกในการจดบันทึก หากแต่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยังไม่มีการจัดทำเอกสารประกอบรายการทางการเงินบัญชี สมุดบัญชี และรายงานทางการเงิน ส่งผลให้ไม่ทราบฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่ม

จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้ระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อน คือ กลุ่มขาดผู้ทำหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ไม่มีระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากกลุ่มมีขนาดเล็ก รายการค้ามีจำนวนไม่มาก ประธานกลุ่มซึ่งทำหน้าที่ในการจัดทำบัญชีมีภาระงานมาก จึงใช้การจดบันทึกแบบง่ายๆ เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน ระบบบัญชีการเงินที่กลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อนต้องการใช้ ประกอบด้วย ผังบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ทะเบียนคุมวัตถุดิบ ใบเบิกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทะเบียนคุมสินค้า ใบเสร็จรับเงิน รายงานการขาย ใบนำส่งเงิน ใบส่งของ ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า รายงานสรุพยอดขาย รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สมุดบัญชี ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดรายวันขาย

ดังนั้นระบบบัญชีการเงินที่พัฒนาขึ้นและเป็นระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่อน ควรมี 2 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อเป็นเงินสด ควบคุมสินค้าคงเหลือและระบบเงินสดจ่าย เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบันทึกบัญชี ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ทะเบียนคุมวัตถุดิบ สมุดเงินสด และ 2. ระบบสำหรับการขาย การควบคุมลูกหนี้และระบบเงินสดรับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการขายสดและระบบเงินสดรับ และระบบการขายเชื่อและการรับชำระหนี้ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบันทึกบัญชี ประกอบด้วย ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน สมุดรายวันขาย ทะเบียนคุมลูกหนี้การค้า รายงานการขายสรุพยอดขาย รายงานการรับชำระหนี้ลูกหนี้